

ความเจ็บปวด...ที่หน้าสมเพช หลังเออร์ลี่

นำเสนอเมื่อ : 29 ส.ค. 2552

ความเจ็บปวด...ที่หน้าสมเพช หลังเออร์ลี่

ก่อนอื่นขอแนะนำตัวครับ ผมครูหวาย ทองดี ข้าราชการครูชำนาญการ ตำแหน่งสุดท้าย ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองนา ตำบลละเวียง สพท.บุรีรัมย์ เขต 2

เรื่องราวที่ผมจะแบ่งปันความเจ็บปวดของผม ต่อทุกท่านที่อ่านต่อไปนี้ไม่มีเจตนาที่จะทำให้หน่วยงาน หรือใครผู้ใดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียใด ๆ ทั้งสิ้น

เพียงอยากให้เพื่อนครูทุก ๆ ท่านที่เข้าโครงการเออร์ลี่ปีนี้ได้รับรู้เพื่อเป็นแนวทาง ป้องกันไว้มิให้เกิด ก็แล้วกัน ครูหรือข้าราชการหน่วยงานอื่น ๆ เป็นอาชีพที่มีรายได้ประจำ ฉะนั้นขบวนการเกี่ยวกับ

สินเชื่อเงินกู้ การผ่อนชำระสินค้า ประกันชีวิต ฯ ที่หักผ่านบัญชีธนาคารจึงเล็งเป้าลงตรงมาที่ ข้าราชการ แทบทุกหน่วยงานทั้งสิ้น ก็ รู ๆ อยู่เต็มอกรับทาน มีไรุกันแทบทั้งสิ้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชพค.

ชพส. เงินสวัสดิการข้าราชการ ของธนาคารออมสิน สินเชื่อธนาวิญญ์ของกรุงไทย

ผมได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด เมื่อ 1 ตุลาคม 2551 ทางเขตพื้นที่ ที่ผมสังกัดอยู่ ก็มีการเรียกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเข้ารับฟังการเตรียมเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ

เอาไว้เพื่อรออนุมัติได้เลย บรรดาหนี้สินก็ให้เตรียมเคลียร์กันว่าจะเอาอย่างไร ลดต้น ลดทุนก็มี ธนาคารออมสินก็แจ้งให้ไปเคลียร์หนี้สินบางส่วน มาชะล่าใจตรงที่ สินเชื่อธนาวิญญ์ของกรุงไทยครับ เจียบ ไม่มีการ

แจ้งให้เคลียร์บัญชีแต่อย่างใด ทั้งสิ้น มาแจ้งโดยการอุ้ยอ้ายบัญชีเงินบำนาญเมื่อปลายเดือน กรกฎาคม ปี 2552 เวลาว่างเลยมาตั้ง 9-10 เดือน ทั้ง ๆ ที่ ก่อนหน้านี้ไม่เคยทวงตั้งหรือเตือนกันเลย สอบถามใดความมา

คุณออกจากราชการแล้ว หยอดสิทธิ์ที่จะใช้สินเชื่อธนาวิญญ์ได้ ให้คุณมาปิดบัญชี ชะ ดีดี ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้คุณก็หักดอกเบี้ยผมได้ทุกเดือน ก็ตอนที่เงินเออร์ลี่ผมเขา เขี่ยบลาเนาทำทำไมคุณไม่ปิดสินเชื่อเงินธนาวิญญ์ผม?

มาเอาตอนนี้มันจะเหลืออะไร แถมยังมีหน้ามาถามว่า เงินไม่เหลือบ้างเหวอ ผมยอมรับว่า ได้เบิกเงินเกินเขาไปในวงเงินสินเชื่อเพราะเขาใจว่า ยังมีสิทธิ์ในวงเงินกุน้อย ผมเขาเว็บ KTB.co.th เห็นมีโครงการ

สินเชื่อธนาวิญญ์บำนาญ โอนเงินจากธนาวิญญ์อันเดิมได้ อุดสำหรับใจโทรสอบถาม ปรากฏว่าเงินคุณเหลือไม่ถึง 25 % ให้คุณไม่ได้ ถึงคุณมีเงินให้หักดอกเบี้ย แต่คุณจะมีเงินจากไหนดำรงชีพละ บะ...ที่ผ่านมา

เงินเดือนผมมันก็ไม่มีให้ดำรงชีพอยู่แล้ว มีแต่ดอกเบี้ยให้คุณหักทุกเดือน ก็บุญแล้วครับ ผมขอถามว่าผมผิดใช่ไหมที่ไม่ไปปิดสินเชื่อธนาวิญญ์ ถ้าผมผิดทำไมคุณไม่แจ้งให้ผมทราบตั้งแต่แรก มันเป็นแบบนี้ทุกสาขาทั่วประเทศหรือเปล่า

(ธนาคารกรุงไทย) แล้วทำไมธนาคารออมสินเขาถึงแจ้งให้ลูกค้าทราบได้ ...
แถมมีการขู่มอบอกถ้ายืนเรื่องคุณจะเสียเงินมาก มันอะไรกันครับ ดอกเบี้ยคุณก็หักได้ทุกเดือน
แล้วถ้าผมหาเงินมาปิดสินเชื่อได้ (เงินนอกระบบ)

มันมียิ่งร้ายหนักเข้าไปอีกหะรอครับ กับการดำรงชีพ 555 (เรื่องของแกมาถูกๆ ทำไม) ขอจบดื้อ ๆ นะครับ
เอาเป็นว่า เรื่องตอนจบเป็นแบบไหน คอยนำมาขยายให้อ่าน ก็แล้วกัน